

PSP STAR Model



แนวคิดของนวัตกรรม PSP STAR MODEL มีดังนี้

PSP STAR MODEL เป็นนวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษา ให้ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ควบคู่กับการใช้นวัตกรรม“PSP STAR Model” ปั้นดินให้เป็นดาว ปลุกจิตสำนึกทำดีด้วยหัวใจ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศการสื่อสารภายในโรงเรียน ที่สามารถสื่อสารและประสานการติดต่อระหว่างครูกับนักเรียน รวมถึงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างทันท่วงที และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

P : Professional บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพ มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมและพัฒนากรอบทักษะการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลหรือศตวรรษที่ 21 และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน และมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

S : Safety สถานศึกษาปลอดภัย มีการจัดทำคู่มือแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านสังคม และด้าน สุขภาพ โดยใช้นวัตกรรม“PSP STAR Model ปั่นดินให้เป็นดาว ปลุกจิตสำนึกทำดีด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง หลัง”ที่ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่มีความยั่งยืน มุ่งเน้นให้การคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิตให้เรียนรู้การเอาตัวรอดต่อภัยสังคม และดูแลความปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ภัยที่เกิดผลกระทบทางสุขภาพทางกายและจิตใจ ภัยที่เกิดจากการ ถูกละเมิดสิทธิ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ และภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้นักเรียนและ ผู้ปกครองเกิดความอุ่นใจและไว้วางใจในระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา

P : Participation ใส่ใจทุกภาคส่วน (ภาคีเครือข่าย) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้ และส่งเสริมทักษะชีวิต ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยใช้วิธีการสร้างเครือข่าย ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

S : Standard โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็น พลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ สังคมโลก มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงแก้ไขทุกปีการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของแต่ละด้านเน้นการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน การบริหารทั่วไป โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลการเรียนในระดับเป้าหมาย ที่สถานศึกษากำหนด

T : Talent นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์ นักเรียนมีความสามารถ รอบด้าน ทั้งด้านการเรียน ดนตรี กีฬา และทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

A : Attributes นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนมีจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ อีกทั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ

R : Reputation นักเรียนสร้างชื่อเสียง มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ การสร้างชื่อเสียงที่ดี (Reputed) มีการจัดโครงการและกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมการทำโครงการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มหน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ เป็นต้น

